
sþ. 727. Fyrirspurn [435. mál]
til menntamálaráðherra um uppeldisstörf á dagvistarheimilum.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

Hvað líður framkvæmd þeirrar starfsáætlunar um uppeldisstörf á dagvistarheimilum
sem samþykkt var að gerð yrði með lögum nr. 40/1981?


